



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี โทร. ๐ ๓๙๓๑.๑๑๖๖ ต่อ ๒๑๑, ๒๑๒

ที่ จบ ๐๐๓๓.๐๐๑/ว ๖๖๓๔

วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง แนวทางการแต่งตั้งกรรมการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่ง
ในระหว่างที่ผู้สูงขึ้นไประหว่างลา

เรียน รองนพ.สสจ.ทุกท่าน / หัวหน้ากลุ่ม/ กลุ่มงาน ในสสจ.จันทบุรี / ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน ทุกแห่ง
และสาธารณสุขอำเภอ ทุกอำเภอ

ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรีได้รับแจ้งจากจังหวัดจันทบุรีว่า สำนักงาน ก.พ. ได้กำหนด
แนวทางการแต่งตั้งกรรมการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระหว่างที่ผู้สูงขึ้นไป
ระหว่างการลา ดังนี้

๑. กรณีวันที่ผ่านการประเมินเป็นข้าราชการผู้นั้นอยู่ปฏิบัติหน้าที่ (ส่งผลงานก่อนการลา และ
ผลงานผ่านการประเมินไม่มีการแก้ไข หรือมีการแก้ไขผลงานในส่วนที่ไม่เป็นสาระสำคัญ) คือ

๑.๑ กรณีการเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในตำแหน่งระดับควบ หากวันที่ผ่านการประเมิน
เป็นวันที่ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้นั้นอยู่ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนั้น ให้ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุดำเนินการแต่งตั้ง โดย
มีผลย้อนหลังไปได้ไม่ก่อนวันที่กรมเจ้าสังกัด กระทรวงเจ้าสังกัด หรือสำนักงาน ก.พ. แล้วแต่กรณี ได้รับคำขอ
ประเมินผลงานที่มีเอกสารหลักฐานครบถ้วนสมบูรณ์สามารถนำไปประกอบการพิจารณาได้ทันทีโดยไม่ต้องแก้ไข
เพิ่มเติมในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ

๑.๒ กรณีการเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ไม่ใช่ตำแหน่งตามข้อ ๑.๑ และการเลื่อนขึ้น
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งว่างทุกกรณี หากส่วนราชการได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้นั้นรักษาการใน
ตำแหน่งอยู่ก่อนแล้ว และในวันที่ผ่านการประเมินผู้นั้นได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่รักษาการ ให้ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุ
ดำเนินการแต่งตั้งโดยให้มีผลย้อนหลังไปได้ไม่ก่อนวันที่รักษาการในตำแหน่ง และไม่ก่อนวันที่กรมเจ้าสังกัด กระทรวง
เจ้าสังกัด หรือสำนักงาน ก.พ. แล้วแต่กรณี ได้รับคำขอประเมินผลงานที่มีเอกสารหลักฐานครบถ้วนสมบูรณ์สามารถ
นำไปประกอบการพิจารณาได้ทันทีโดยไม่ต้องแก้ไขเพิ่มเติมในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ

๒. กรณีวันที่ผ่านการประเมินเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญผู้นั้นไม่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ (ส่งผลงาน
ระหว่างการลา หรือส่งผลงานที่แก้ไขเพิ่มเติมในส่วนที่เป็นสาระสำคัญของผลงานระหว่างการลา) ให้ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุ
ดำเนินการแต่งตั้งโดยให้มีผลไม่ก่อนวันที่ผู้นั้นรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการ

ปรากฏรายละเอียดตามสำเนาหนังสือจังหวัดจันทบุรี ที่ จบ ๐๐๑๗.๕/ว ๔๖๖๙ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ และ
สำเนาหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๙ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ ที่แนบมานี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป

(นายไพศาล สุระสา)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครจันทบุรี ปฏิบัติราชการแทน

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี